
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567 

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง   

------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง  
2. นายอ านวย  พราหมณ์แก้ว รองประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง 
3. นายเจือ  ใยบ ารุง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง  
4. นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
5. นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
6. พันจ่าเอกประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
7. นายพิชิต  มีนาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
8. นายวิชัย  ถนอมพลาดิศัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
9. นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
10. นายสมยศ  คุ้มสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
11. นายสมชาย  เผือกเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนายาง 
12. นายสมนึก  นิพนธ์นิมิต เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนายาง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอนุชา  สุภาษิต   ปลัดเทศบาล 
5. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
6. นายไพศาล  สุขส าราญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางยุวดี  กลั่นยิ่ง   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นางณันฐวรันทร์  สวายแมว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นางนฤมล  สมบัตินิมิตร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
12. นางสาววันเพ็ญ  ยงภูมิพุทธา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
14. นางสาวสุชญาณัฏฐ์ กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นางสาวมณฑา จันทร์แจ่ม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
16. นางสาวเขมจิรา สมประดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นางสาวธราณัฎฐ์ เทียนฤกษ ์  คนงาน 
18. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมนึก นิพนธ์นิมิต   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก       
เลขานุการสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2567 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน 12 ท่าน กระผมได้

ตรวจรายชื่อแล้ว มีผู้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ตามข้อ 25 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565) ประกอบกับถึงเวลา
นัดหมายการประชุม กระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  เมื่อทา่นสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด  
ประธานสภาฯ ประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567     

จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ และขอความร่วมมือในการใช้
โทรศัพท์ปิดเสียงหากมีความจ าเป็นต้องรับสาย ขอให้ท่านได้ใช้โทรศัพท์ด้านนอก
ห้องประชุม ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  1.1 เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  แก้ไข  
ประธานสภาฯ   ครั้งที1่/2567 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ด้วยเทศบาลต าบลนายาง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนิ นงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานและควบคุมการด าเนินงาน ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 
11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 
เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์น าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว แจ้งให้สภาเทศบาลต าบลนายางทราบ
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี  
พ.ศ.2566 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2567 

ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุมต่อท่ีประชุมสภา ขอเชิญครับ 

 
 

/นายสายันต์... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาดิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง และท่านสมาชิกสภา 
ประธานคณะกรรมการ เทศบาลต าบลนายางทุกท่าน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท า 
ตรวจรายงานการประชุม การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้จัดท าส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนายางพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนายางต่อไปครับ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ขอให้ทีป่ระชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่า 
ประธานสภา มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน 
ประธานสภา บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม  1.ยกมือเห็นชอบ       จ านวน  11  เสียง 
2.ยกมือไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง 
3.งดออกเสียง          จ านวน   1   เสียง 
4.ไม่มาประชุม         จ านวน   -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการฯ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   5.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2567 และก าหนดวัน
ประธานสภาฯ       เริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกขอปีถัดไป (พ.ศ.2568) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
    ชี้แจงระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมครับ 
นายสมนึก นิพนธ์นิมิต   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2562 มาตรา 24 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่ งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย               

สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แตถ่้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

 
 

/ข้อ 11 (2)... 
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   ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย

สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

   ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันต้นสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ  
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ส าหรับสมัยประชุมสามัญสมัยแรกหรือสมัยที่  1 ในปีพ.ศ.  2567  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลต าบลนายางได้ก าหนดไว้แล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล       

สมัยแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยก าหนดให้เริ่มสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีก าหนด 30 วัน และ
วันนี้เป็นวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ดังนั้น  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิจารณา
ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และสมัยแรก ของปี    
พ.ศ. 2568 เชิญครับ 

นายสมชาย เผือกเงิน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนายาง และท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาฯ เทศบาลต าบลนายางทุกท่าน ผมขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2567 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
1. สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2567 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (มีก าหนด 30 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 

2567 ถึงวันที่13 มิถุนายน 2567 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (มีก าหนด 30 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 

2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 
-  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (มีก าหนด 30 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 

2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 
2. ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนายาง สมัยสามัญ สมัยแรก 

ของปีถัดไป พ.ศ.2568 (มีก าหนด 30 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง
วันที่ 2 มีนาคม 2568  

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ประธานสภา ผู้รับรอง  1.นายพิชิต  มีนาม  สมาชิกสภาฯ 
    2.นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาฯ 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านสมชาย เผือกเงิน สมาชิกสภา ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภา ประจ าปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2568) มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -ไม่มี- 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 
ประธานสภา เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2567 และก าหนดวันเริ่มสมัย

ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2568) ตามที่เสนอหรือไม่ โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัติ 1.ยกมือเห็นชอบ       จ านวน 11 เสียง 

2.ยกมือไม่เห็นชอบ    จ านวน  - เสียง 
3.งดออกเสียง          จ านวน  1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม         จ านวน  - เสียง 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   5.2 ญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ .2567 เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าครุภัณ ฑ์ การเกษตร จ านวน 1 รายการ             

(กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลนายาง เสนอญัตติ ครับ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
การเกษตร จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ ใช้ในงานสาธารณสุข จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 81,100.- บาท โดยตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 ต่อมาส านักงบประมาณได้
ก าหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ตามประกาศฉบับเดือนธันวาคม 
2566 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
อยู่ในประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แต่อย่างใด  ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องพ่นหมอกควัน
จัดอยู่ในประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง
ตามการจ าแนกงบประมาณ กองสาธารณสุขฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

     โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน    

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่น
หมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข งบประมาณอนุมัติ จ านวน 81,100.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 81,100.- บาท โอนลดครั้งนี้ จ านวน 81,100.- บาท  

     โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน          
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้
ในงานสาธารณสุข จ านวน  81,100.- บาท    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
จ านวน  1 เครื่อง   รายละเอียดดังนี้ 

/1) มีหัวฉีด... 
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1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนอัตราการไหล ได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่  
2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวท า

ละลายอื่น ๆและมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
3) ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ามัน

เชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
4) มีโลหะปอ้งกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความ

ยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น 
5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมี

ค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ าเสมอของการผลิตละออง
สารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง     
ที่ ร ะ ย ะ  2 เ ม ต ร  จ า ก หั ว พ่ น แ ล ะ ต้ อ ง มี ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง จ า ก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) 

6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
เพ่ือให้ได้ตามคุณลักษณะและมีแหล่งผลิตชัดเจน 

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานรัฐ 

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับแก้ไขให้ถูกต้องตามการจ าแนกงบประมาณ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 
มิถุนายน 2552 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 
1/2566 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 1   

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ โปรดยกมือ         

(ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) 
 

/เมื่อไม่มี... 
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เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม และสมาชิกอยู่

ครบองค์ประชุมผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัต ิ 1.ยกมืออนุมัติ        จ านวน     11 เสียง 
2.ยกมือไม่อนุมัติ     จ านวน      - เสียง 
3.งดออกเสียง           จ านวน      1 เสียง 
4.ไม่มาประชุม          จ านวน      - เสียง 

มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2567      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑก์ารเกษตร จ านวน 1 รายการ 

ระเบียบวาระท่ี   6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ  

กรณีเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
ด้วยที่เทศบาลต าบลนายาง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนนายาง และพ้ืนที่ต่อเนื่อง อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมแหล่งนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ประเภทสวนสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
โดยรอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกีฬา 
ด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด้านการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ ในเขตต าบลนายาง
และพ้ืนที่โดยรอบ  

เนื่องจากที่ดินบริเวณฯ ที่จะด าเนินโครงการเป็นที่ดินประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย (ทุ่งตะกาดแดงสาธารณประโยชน์) มีเนื้อที่ 27 ไร่   
1 งาน มีเอกสารหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ พบ.0208 หมู่ที่ 1 ต าบลนา
ยาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี การขอใช้ที่ดินดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาต
จากกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะสามารถเริ่มด าเนินโครงการได้ ทั้งนี้ เทศบาล
ต าบลนายาง ได้จัดให้มีการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอ
ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งตะกาดแดงแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2567 เวลา 17.00 น . ณ  ศาลาชุมชน บ้ านบ่ อ หมู่ ที่  1  ต าบลนายาง                 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลฯ ขอใช้ที่ดิน
ตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็น       

สาธารณ สมบั ติ ของแผ่นดิ นส าหรับพลเมื องใช้ ร่วมกันจากการใช้ เพ่ื อ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 ข้อ 4 ก าหนดให้ยื่น  
ค าขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระเบียบก าหนด    

    /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม    รับทราบ 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 

กรณีเทศบาลต าบลนายาง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2568 
จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

ด้วยเทศบาลต าบลนายาง จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนนายาง และพ้ืนที่ต่อเนื่อง อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมแหล่งนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ประเภทสวนสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
โดยรอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกีฬา 
ด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด้านการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ ในเขตต าบลนายาง
และพ้ืนที่โดยรอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว 

ที่ประชุม    รับทราบ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผม นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง โครงการต่างๆ 

ของเทศบาลต าบลนายาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยให้ นายอนุชา 
สุภาษิต ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจง 

นายอนุชา สุภาษิต   เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล กระผม นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาล ขอเสนอเรื่อง โครงการต่างๆ ของ

เทศบาลต าบลนายาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้ 
     โครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลต าบลนายาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก าหนดจัดในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 

2.  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  
- ด าเนินการฉีดวัคซีนฯ เดือนมีนาคม 2567 – เดือนเมษายน 2567 
โครงการกองสวัสดิการสังคม จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2567 ณ ห้องประชุม OYO 256 Private Resort Cha AM ต าบลเขาใหญ่ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 
/2.โครงการชุมชน... 
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2. โครงการชุมชนพอเพียงเพ่ือชีวิตที่เพียงพอ  ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนายาง ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม OYO 
256 Private Resort Cha AM ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

4. โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการที่สดใส ในวันที่ 26 
มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจันทน์กะพ้อ โรงแรมจันทิมาบูติก ต าบลดอนขุนห้วย 

    อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โครงการกองการศึกษา จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจ าปี 2567 ก าหนดวันที่ 1-2 มีนาคม 

2567 (การแข่งขันตะกร้อชาย เปตองชายและหญิง) ณ หลังอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนายาง 

2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2567 วันที่  13 
เมษายน 2567 ณ เทศบาลต าบลนายาง 

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพพนักงานครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 2567 ก าหนดวันที่ 20 - 21 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเพชรบุร ี

ที่ประชุม    รับทราบ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ   ผมขอถามที่ประชุม ผมได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่องโครงการ 
ประธานสภาฯ   ก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลฯ ที่ได้รับอนุมัติโครงการไปแล้วของปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565-2566 แต่ยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ขอให้กองช่างชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ   เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผม นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงโครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตท์ติกคอนกรีต (สายเพชรเกษม -คลอง
ชลประทาน) หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างการจัดท าราคากลาง
ของโครงการ จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  มีท่านใดจะชี้แจงรายละเอียดอีกหรือไม ่เชิญผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวยุวดี กลั่นยิ่ง   เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกอง ดิฉัน นางยุวดี กลั่นยิ่ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอชี้แจง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เหลือจ านวน 2 โครงการ 

ที่ด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ได้แก่ 
 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอย 2 ตะวันตก   

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ได้การประกาศหาผู้รับจ้างรอบแรกไม่มี
ผู้รับจ้างมายื่น จึงก าหนดราคากลางขึ้นมาใหม่ แล้วประกาศอีกครั้งรอบที่ 2 
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นจ านวน 1 ราย อยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน โครงการนี้
เป็นโครงการงานค่อนข้างเข้าท ายากจึงไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอประมูลงาน แต่
ทางเทศบาลฯ ไม่ได้ทิ้งโครงการนี้ท าตามขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าครั้ง
ที่ 1และ2 ไม่ได้ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3 จะท าโดยวิธีการคัดเลือกต่อไป 

 
/2.โครงการก่อสร้าง... 




